

Số:100 /KH-SGDĐT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (gọi chung là đơn vị) trong việc bảo vệ người tố cáo; ngăn chặn việc đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người tố cáo.

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác bảo vệ người tố cáo.

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các quy định về công tác bảo vệ người tố cáo.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những trường hợp phản ánh, tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

II. Nội dung thực hiện

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo

Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở GDĐT và xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng việc lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người tố cáo; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Động viên, đề xuất khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng; cán bộ, công chức và người lao động làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

2. Công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện cán bộ, công chức và các cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh,... tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

3. Củng cố và kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ người tố cáo

Củng cố và kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ người tố cáo; nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất về chính trị, đạo đức, lối sống, bị kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo; những cán bộ, công chức, viên chức "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan công tác bảo vệ người tố cáo

Thủ trưởng các đơn vị triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác bảo vệ người tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác bảo vệ người tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Phòng GDĐT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện tại đơn vị. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp.

2. Giám đốc Sở GDĐT giao Thanh tra Sở GDĐT theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thanh tra Tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Căn cứ vào Kế hoạch này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc (thực hiện);
- Các Phó GD Sở (để biết và chỉ đạo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Lưu : VT, TTr, S, 4b.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Liêm

